



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ศ๒๑๙

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก อนุพงษ์ นาควาณิช) เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๐๗๒๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๐๘๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๐๘๑๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมฯ ดังกล่าวต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๐๗๒๓

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.

ประจำวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔

.....

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๔ ก.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ ผอ.สปก.ศบค. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการ ควบคุมและ ป้องกันการ แพร่ระบาด แบบบูรณาการ	๑.๑ ให้ สธ. (คร.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์และผลของการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดมาตรการต่างๆ ของการประชุม สปค. ในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๔	สธ. (คร.) / หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	
		๑.๒ ให้ทุกจังหวัดพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามมาตรการ Smart Control and Living with COVID-19 โดยให้คำนึงถึงบริบทและสถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับอำเภอเพื่อประกอบการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของมาตรการระดับองค์กร (COVID-Free Setting) ตลอดจนการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ภายหลังการปรับหรือผ่อนคลาย มาตรการต่างๆ ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ให้การเปิดกิจการ กิจกรรม สถานที่ต่างๆ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ศบค.มท./ สธ.	
		๑.๓ ที่ประชุมรับทราบการนำเสนอของ อก. เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 สถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปลัด อก. เป็นหัวหน้าศูนย์ โดยได้มอบหมายให้มีการดำเนินการ ดังนี้  ๑.๓.๑ ให้จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด จัดชุดตรวจติดตามและกำกับการแพร่ระบาดของโรคในจุดเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง	ศบค.มท. / สธ. (คร.) / สธ. (สสจ.) / อก. / รง.	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๑.๓.๒ ให้ อก. หรือร่วมกับ รง. และ สธ. เพื่อบูรณาการข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมและมาตรการ Factory Sandbox ที่กำกับดูแลโดย รง. ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงในที่ประชุม สปก.ศบค. เพื่อให้ทุกจังหวัดรับทราบและนำไปประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๑.๓.๓ ให้ อก. ขับเคลื่อนมาตรการ Bubble and Seal โดยคำนึงถึงบริบทกรณีสถานที่พักและโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และกรณีสถานที่พักและโรงงานซึ่งอยู่ต่างพื้นที่กัน ซึ่งในทั้ง ๒ กรณีจำเป็นต้องมีมาตรการที่แตกต่างกัน</p> <p>๑.๓.๔ ให้ทุกจังหวัดประสาน สสจ. เพื่อติดตามกำกับดูแลการดำเนินการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบันบางประเทศได้กำหนดมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าหากพบการปนเปื้อนของเชื้อโควิด - 19 ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าทั้งระบบ</p>		
		<p>๑.๔ ที่ประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคของกิจกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่ง สสจ. ราชบุรีมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ใน อ.โพธิ์ธาราม ซึ่งมีความรุนแรงมากในขณะนี้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สสจ.ราชบุรี หรือร่วมกับผู้ตรวจราชการ สธ. เขต ๕ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี เพื่อกำหนดมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระหว่างกองถ่ายทำและชุมชนในพื้นที่ โดยให้ กสทช. สนับสนุนรายละเอียด</p>	<p>ศบค.มท./ จ.ราชบุรี/ สสจ.ราชบุรี/ สธ./ กสทช./ กก.</p>	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของ จ.ราชบุรีต่อไป</p> <p>๑.๕ ให้ กต. สธ. ศบค.มท. กก. กรมเจ้าท่า ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดเจ้าภาพหลักและการขยายระยะเวลาในการขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ (STV) ซึ่งจะสิ้นสุดผลใช้บังคับในเดือน ก.ย. ๖๔ ออกไปเป็นระยะเวลา ๓ ปี (สิ้นสุดในปี ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ กต. รวบรวมข้อมูลประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประเภท STV เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สธ. ต่อไปด้วย</p>	<p>กต./ ศบค.มท./ กก./ กรมเจ้าท่า/ ศรชล./ สธ.</p>	
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	<p>๒.๑ ให้ ศบค.มท. และ กทม. เน้นย้ำทุกจังหวัดและพื้นที่เขตใน กทม. เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ภายในเดือน ก.ย. ๖๔ และให้เป็นไปตามสูตรการฉีดวัคซีนที่ สธ. กำหนด ทั้งนี้ ให้กำกับดูแลสถานพยาบาลและหน่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ MOPH-IC ของ สธ. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะวัคซีนทางเลือก เพื่อให้การวางแผนและการจัดฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๒.๒ ให้ สธ. (คร.) หารือกับ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางในการจัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งจะมีกำหนดเข้ามาในประเทศไทยปลายเดือน ก.ย. ๖๔ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในเดือน ต.ค. ๖๔</p> <p>๒.๓ ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับความต้องการวัคซีนของแรงงานในภาคประมง ตามที่ ศรชล. นำเสนอ ซึ่งมีแรงงานที่อยู่ในภาคประมงลงทะเบียนในระบบแล้ว ๖๑,๗๐๗ คน โดยขอให้ ศรชล. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและจัดทำข้อมูลรายชื่อและจำนวนแรงงานที่ต้องการ</p>	<p>ศบค.มท./ สธ. (คร.) / กทม.</p> <p>สธ. (คร.) / ศธ. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ศรชล. / สธ. (คร.) / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		วัคซีนให้ชัดเจน และนำเสนอ สธ. (คร). พิจารณา ดำเนินการจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมต่อไป		
		๒.๔ ที่ประชุมรับทราบรายงานการลงทะเบียนและ ฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในประเทศไทย ตามที่ กต. นำเสนอ โดยให้ กต.หารือร่วมกับ สธ. (คร.) เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรวัคซีน Pfizer จำนวน ๑.๕ แสนโดส ให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศไทย รวมถึงนักเรียนไทยที่จะไปศึกษาที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยที่การจัดฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศ ดังนั้น จึงขอให้ ดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศผู้บริจาควัคซีนได้แสดง ความประสงค์	กต. / สธ. (คร.)	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ  
การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน

ศปก.ศบค.

๔ กันยายน ๒๕๖๔



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๐๑๐๒

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม ศปก.ศบค.  
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.ศบค. ในวันที่ ๕ ก.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพล นาควาณิชชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของแบบบูรณาการ	<p>๑.๑) ที่ประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าของโครงการ Sandbox Extension 7 + 7 โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ ศค. ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาระบบ Application เดียวให้สามารถรองรับการใช้งานในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของไทย</li> <li>- ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุและโครงสร้างการดำเนินงานรวมทั้งการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค</li> <li>- ให้พิจารณาแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ ที่มีความประสงค์เข้ามาท่องเที่ยวและทำกิจกรรม เช่น การแต่งงาน โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ให้ กต. ดำเนินการตรวจสอบยอดของจำนวนนักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนสัปดาห์ และเข้ามายัง จ.ภูเก็ต</li> </ul>	สธ./กต./กก./ ททท./ สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของ จังหวัดที่เกี่ยวข้อง/ จ.ภูเก็ต/จ.พังงา/ จ.กระบี่/ จ.สุราษฎร์ธานี	
		<p>๑.๒) ที่ประชุมรับทราบการยกย่องคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเข้าออกราชอาณาจักรทางทะเล โดยมี ลธ.ศรชล. เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กต. คค. มท. สธ. กษ. ทส. สคก. สมช. โดยมีหน้าที่และอำนาจในการบูรณาการมาตรการและข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศทางทะเล เพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้มาตรการตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อฯ ต่อไป</p>	ศรชล./กต./มท./ สธ.	



	<p>๑.๓) ที่ประชุมรับทราบการรายงานข้อเท็จจริงของสถานทูตออสเตรเลียขอนำเรือ ๒ ลำ เข้ามารับการส่งกำลังบำรุง ณ ท่าเรือ จุกเสม็ด จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับอนุญาตการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ตามแนวทางปฏิบัติข้อ ๕.๑ ของคำสั่ง ศบค. โดยจะดำเนินการตามแนวปฏิบัติมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด</p>	ศรชล.	
	<p>๑.๔) ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการ bubble and seal และ Factory Sandbox ตามที่ สธ. และ รง. นำเสนอ สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) ความก้าวหน้าการดำเนินการมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal และ Coaching System โดย สธ.(คร.) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>ระดับนโยบาย</u> เป็นการดำเนินการตามแนวทางควบคุมโรคแนวใหม่ตามแผน “Smart Control and Living with Covid-19” ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒)</li><li>- <u>ระดับการดำเนินการในพื้นที่</u> ดังนี้</li></ul> <p><u>ระดับที่ ๑</u> การสื่อสารทำความเข้าใจตามมาตรการ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบการ โดยเผยแพร่ชุดความรู้ คู่มือทางเว็บไซต์ของ สธ. (คร.) และการจัดเวทีเสวนาเผยแพร่ใน webpage ของ สธ. ด้วย</p> <p><u>ระดับที่ ๒</u> การดำเนินงานการขับเคลื่อนระบบ Coaching โดยมีทีมปรึกษาในส่วนกลาง ส่วนเขต และส่วนจังหวัด และระบบการประเมินโดยการประเมินทางออนไลน์ของสถานประกอบการ (Online Self Assessment) รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษาและทีมประเมินในการลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานประกอบการต่อไป</p> <p><u>ระดับที่ ๓</u> การดำเนินการโดยนำร่องจาก “อยุธยาโมเดล” ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานเพื่อกำหนด SoP ต่อไป</p> <p>๒) รายงานผลการดำเนินงาน Factory Sandbox โดย รง. (สนง.ประกันสังคม) สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>แนวคิด</u> : มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะ</li></ul>	อก./รง./มท./ สธ./ภาคเอกชน โดยสภา อุตสาหกรรมฯ	

		<p>“เศรษฐกิจสาธารณสุข” โดยเน้นที่เป้าหมายโรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่บนพื้นฐานการดำเนินการบนหลักสาธารณสุขควบคู่กับเศรษฐกิจ</p> <p>- <u>พื้นที่เป้าหมาย</u> : ๗ จังหวัด ดังนี้ ระยะที่ ๑ (จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสาคร และ จ.ชลบุรี) และระยะที่ ๒ (จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สมุทรปราการ)</p> <p>ทั้งนี้ ศปก.ศบค. ขอให้ อก. เป็นหน่วยรับชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกับภาคเอกชนควบคู่กับการจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ต่อไป</p>		
		<p>๑.๕ ให้ สธ. ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และ วิธีการรับมือกับสถานการณ์โควิด - 19 ตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานไว้สำหรับจัดทำตารางประสานสอดคล้องการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนผ่านการดำเนินการภายใต้กลไกใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไปสู่กลไกภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ต่อไป</p>	สธ./ทุกหน่วยงาน	
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	<p>๒.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดประสานการปฏิบัติเพื่อเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม ๖๐๘ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐ //</p>	สธ.(คร.)/มท./ สสจ./กทม./ ภาคเอกชน	
		<p>๒.๒ ให้ คร. หรือ จังหวัด พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มพนักงานขับรถสาธารณะในพื้นที่ส่วนภูมิภาคด้วย เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่ต้องให้บริการประชาชน ภายหลังจากที่มีการปรับมาตรการการคมนาคมให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๓๒</p>	สธ. (คร.) /ศบค. มท. / คค.	
๓.	การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้	<p>ให้ สธ. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ดังนี้</p> <p>- ดำเนินการชี้แจงและประกาศให้ประชาชนรับทราบบริบทของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันซึ่งกำลังถูกปรับจากระดับ Pandemic (การระบาดทั่วโลก) มาสู่ระดับ Endemic (โรคประจำถิ่น) ประกอบกับให้</p>	สธ./ ทีมโฆษก ศบค.	

		ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ Smart Control and Living with Covid ควบคู่กับมาตรการ Universal Prevention (UP) ต่อไป - ให้ปรับปรุงแบบการรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด โดยให้ความสำคัญในส่วนการรายงานยอดผู้เสียชีวิตย้อนหลัง ๗ วันเป็นหลัก ซึ่งเป็นการรายงานตามข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์ทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรายงานสถานการณ์ของภาครัฐ		
--	--	--	--	--

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดซื้อวัคซีน
๓. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

ศปก.ศบค.

๕ กันยายน ๒๕๖๔



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๐๘๑๘

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.  
ประจำวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๖ ก.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพล นาควาณิชชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	๑.๑ ให้ คร. กรมอนามัย และ สธ. พิจารณาข้อเสนอการขอผ่อนคลายการเปิดกิจการของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ สถานออกกำลังกายหรือฟิตเนสในห้องปรับอากาศ โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง รวมถึงการกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีความชัดเจนภายใต้มาตรการความปลอดภัยองค์กร (COVID-Free Setting) เพื่อให้สถานประกอบการเหล่านั้นสามารถกลับมาเปิดได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค	คร. / กรมอนามัย / สธ.	
		๑.๒ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการ RT-PCR และ ATK (ทั้งหน่วยผู้รายงานผล และหน่วยผู้รับรายงานผล) ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ให้มีความละเอียดรอบคอบและครบถ้วน ก่อนเสนอต่อ คร. เพื่อให้การบริหารสถานการณ์และการกำหนดมาตรการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ / คร.	
		๑.๓ ให้ คกก.โรคติดต่อ กทม. / คกก.โรคติดต่อจังหวัด ศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของมาตรการ School Sandbox ของ สธ. เพื่อให้การเปิดโรงเรียนและการกำกับดูแลโรงเรียนที่เปิดเรียนภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความปลอดภัย	คกก. โรคติดต่อ กทม. / คกก. โรคติดต่อ จังหวัด	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		๑.๔ ให้ สธ. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการแจกชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สปก.ศบค. ในโอกาสแรก	สธ.	
		๑.๔ ให้จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดวางระบบ และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการกักกัน การแยกกัก การเฝ้าระวัง และการคุมไว้สังเกตสำหรับผู้มีความเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กทม. / มท.	
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	๒.๑ ให้ กต. ติดตามและเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน คร. ได้ประสานจัดจุดฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติที่สถานีกกลางบางชื่อแล้ว	กต.	
		๒.๒ ให้ทุกจังหวัดที่มีปัญหาในการจัดฉีดวัคซีนให้ได้ ครบตามเป้าหมายประชากร ร้อยละ ๗๐ ประสานมายัง สปก.ศบค. หรือ คร. เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในการได้รับการจัดสรรและการจัดฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ในการฉีดวัคซีน ให้จังหวัดกำกับดูแลการลงข้อมูลการฉีดวัคซีนของหน่วยฉีดต่างๆ ให้ลงในระบบ MOPH-IC ให้ครบถ้วนและเรียบร้อย	มท. / คร. / สปก.ศบค.	
		๒.๓ ให้ สธ. (คร.) พิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดฉีดวัคซีนของจังหวัดต่างๆ ในกรณีที่จังหวัดได้จัดฉีดให้กลุ่ม ๖๐๘ ครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ว่าสามารถนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่นได้หรือไม่อย่างไร เพื่อให้การจัดฉีดวัคซีนของทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สธ. (คร.)	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.	การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้	๓.๑ ให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางภายใต้หลักการ Smart Control and Living with COVID-19 / Universal Prevention และ COVID-Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการและสถานที่ต่างๆ เป็นไปอย่างปลอดภัยและเพื่อให้เป็นมาตรการจูงใจในการเปิดกิจการอื่นๆ ในอนาคต	กทม. / มท.	

**หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง**

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดซื้อวัคซีน
๓. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

ศปก.ศบค.

๖ ก.ย. ๒๕๖๔

